

Nhà Thờ Mẹ Chúa ở Jerusalem

Tác Giả: Bài: Tránh Häo Tâm / ánh: Phùng Khái Tuán
Thứ Tư:, 26 Tháng 5 Năm 2010 22:39

Nhà Thờ Mẹ Chúa (Church of the Holy Sepulchre) được hoàng đế La Mã Constantine cho xây vào khoảng năm 326 trên nền đất ở trong cố thành Jerusalem

ở các tín đồ Thiên Chúa Giáo tin rằng đó là nền đất ở Golgotha theo Thánh Kinh Tân Ước là nơi Chúa Jesus chịu nạn trên cây thánh giá. Ngay ở đây cũng tin rằng đây là nhà mồ an táng xác Chúa Jesus.



Nhà Thờ Mẹ Chúa ở hai mái vòm trong thành cố Jerusalem

Cứ ngàn năm nay Nhà Thờ Mẹ Chúa được nhiều giáo phái Chính Thống (Orthodox) tranh giành quyền quản lý và cũng là địa điểm hành hương quan trọng nhất ở thánh địa Jerusalem nay do Israel kiểm soát.

Ở vị trí Gethsemane nơi cây Olive ở phía Đông Jerusalem chúng tôi lên xe đi vào khu cố thành qua cửa chính ở hướng Tây là cửa thành Jaffa.

Nhà Thờ Mộ Chúa ở Jerusalem

Tác Giả: Bài: Tränh Häo Tâm / änh: Phùng Khäi Tuän
Thứ Tư,, 26 Tháng 5 Năm 2010 22:39

Sau đó xuống xe đi bộ trên đường dẫn đến Chúa Chỗ u Nỗn mà người Công giáo gọi là Đàng Thánh Giá gồm có 14 chố n và điể m cuối cùng là Nhà Thờ Mộ Chúa đầ c xây ở đầ a điể m cầ a 4 chố n cuối cùng.

Nhà Thờ Mộ Chúa tầ a ở c trong khu Thiên Chúa Giáo trong thành cầ Jerusalem, là điể m hành hầ c ng nầ i tiể ng nhầ tầ đầ y, người ta thờ c ng nghĩ rầ ng đó là mầ t vầ c ng cung thánh đầ c ng đầ sầ vầ i tháp chuông cao sầ ng sầ ng, có nhiề u cầ a ra vào rầ ng lầ n. Nhầ ng đầ n nầ i mầ i thầ y hoàn toàn khác hầ n, nhà thờ không đầ ng mầ t mình trong sân rầ ng mà nầ m chen chúc vầ i nhầ ng kiể n trúc khác, nhiề u nhà thờ bầ ng đá xây xung quanh che kín nhà thờ .

Nhà thờ có hai vòm mái (dome) ở gầ n khó thầ y vì vòm không cao, nhầ ng nầ u đầ ng tầ phía xa nhầ đầ i Olives người ta sầ thầ y ngôi nhà thờ vầ i 2 mái vòm màu xám.

Nhà Thờ Mộ Chúa xây lầ n đầ u vào thầ i La Mã cai trầ khoể ng năm 326, sau đó bầ hầ a hoể n, chiể n tranh tàn phá nhiề u lầ n và nhà thờ hiể n nay đầ c xây đầ i thầ i đầ quầ c Thầ p Tầ Chinh (Crusaders) vào năm 1099 và đầ c tôn tầ o lầ n cuối năm 1808.

Bình đầ (Floor Plan) nhà thờ theo hầ c ng Đông Tây nhầ ng cầ a chính ra vào hiể n nay ở hầ c ng Nam và rầ t khó thầ y vì hai bên là nhầ ng vách tầ c ng cầ a các nhà thờ khác che khuể t chầ chầ a mầ t khoể ng sân hầ p trầ c cầ a vào nhà thờ . Nhìn kầ nhà thờ có 2 cầ a nhầ ng cầ a bên phầ i bầ bít kín bầ ng đá là do người Hiể i xây bít sau năm 1187 sau khi đánh bầ i Thầ p Tầ Chinh và giành quyể n sầ hầ u Jerusalem.



Cửa vào Nhà Thờ M Chúa và cửa bên phải bị bít kín sau năm 1187

Nhà thờ theo kiểu Chính Thống giáo nguyên cửa ra vào nhà thờ là do người Hồi giáo kiểm soát và giữ chìa khóa, đó là truyền thống mấy trăm năm nay vì các giáo phái Chính Thống tranh giành nhà thờ chia phân rõ ràng nên họ thờ a thu n đ ... Hồi giáo giữ chìa khóa nhà thờ cho công bằng.

Nhà thờ là nơi những chỗ có một cửa ra vào nên rất nguy hiểm nếu xảy ra hỏa hoạn thì đã từng xảy ra làm thiệt mạng nhiều tín đồ hành hương.

Người ta đã thêm một cửa ra vào nữa những đời nay vì còn tranh chấp nên chia thành hai cửa. Hiện nay cái quần nhà thờ được chia cho 3 tôn giáo: Chính Thống Hy Lạp, Đông Armenian Apostolic và Công Giáo La Mã và còn 5 giáo phái Chính Thống khác chia nhau lịch trình làm lễ trong nhà thờ.

BỘ ĐÁ XÉT DỮ

Khi mộ i b c vào khung c nh bên trong h i t i m c dù đ c th p b ng nh ng chòm đèn t trên tr n th xu ng. Hai bên vách c n nhi u lo i đá màu s c và kích c khác nhau r t c x a. D i n n nhà th cũng lát b ng nhi u lo i đá nh trên vách.

Gian phòng đ u tiên g n c a ra vào có m t b đá ch nh t là n i đã t ng đ t xác Chúa đ x c d u (Stone of Uncion), t m li m tr c khi an táng trong nhà m . N i đây khi chúng tôi đ n r t nhi u tín đ thành kín c u nguy n, có nhi u ph n khóc lóc, ng i ta đ t tràng h t, thánh giá lên b táng xác đ “thánh hóa” các món th t này. Có ng i đ t nh ng chai n c u ng đ mang v nhà nh n c thánh ch a lành nh ng ch ng b nh dai đ ng, ng t nghèo. Đ ý trên m t đá có vài đ ng n t theo chi u đ c, nhi u ng i cho r ng do đ ng đ t x y ra sau khi Chúa trút h i th cu i cùng trên cây thánh giá.

Theo thánh kinh ghi i khi y tr i đ t b ng s m u t i, mây đen v n vũ và m t đ t rung chuy n khi n nh ng ng i lính La Mã đang canh xác ph i b ch y và h tin r ng ng i b gi t trên thánh giá chính th t là con c a Chúa Tr i mà tr c đây h không tin cho là ng ngôn, ph m th ng! Phía trên t ng c a gian phòng đ t b đá x c d u là m t b c tranh c n đá màu (mosaic) di n t c nh Đ c M và các môn đ chu n b t m li m Chúa.



Bên trong nhà thờ ngay nơi Chúa chäu đäng đänh

NGÔI MỘ CHÚA JESUS

Bên häng trái bä đä xäc đäu là đäa đäi mä chính cäa nhà thờ là nơi có Mộ Chúa, nơi đây là mộ tä nhà nguyän hình häp chä nhät näm ngay phía đäi väm mái tròn (dome of rotunda) cäa nhà thờ än, các khung cäa kính täa ánh sáng tä bên trên xuäng.

Nhà nguyän Mộ Chúa gäi là “Edicule” có 2 phòng: phòng thờ nhät chäa Täng Đä Thiên Thän (The Angel’s Stone) là mộ tä phän cäa täng đäng đäi ta tin räng là cäa che kín nhà mộ sau khi đä táng xác Chúa vào bên trong. Phòng thờ nhäi là mộ Chúa đä đäc tìm thäy tä thäi vua Constantine nay bên trên là näm mộ bäng đä cäm thäch xây tä thäi Trung cä. Mộ än vào viäng mộ Chúa chä đäc 4 ngäi nän tän đä säp hàng nơi đây khá đäng đä chä đän ät mình.

Phía tay phải cäa bä đä xäc đäu là nhäng bäc thang đän lên nơi xäa kia là đäi Calvary (hay còn gäi là đäi Golgotha, Núi Sä) là nơi Chúa chäu đäng đänh. Nơi đây ngày nay là mộ tä nhà nguyän väi các bàn thờ trang trí bäng vàng nguyäa äng äy. Bàn thờ chính thuäc Chính Thäng Hy Läp, nơi đây nhìn xuyên qua täm kính phía đäi là täng đä väi ä sâu là nơi chân thánh giá đäc chôn trong đó. Công giáo La Mã qua dòng tu Franciscan có bàn thờ bên cänh tên là Bàn Thờ Kính Đänh Thäp Giá là chän thờ 11 cäa suy gäm Chän Đäng Thánh Giá.

Phía trái vä häng bàn thờ cäa giáo hội Chính Thäng Đäng Phäng có täng đäc Mộ Mary, ngäi ta tin räng là nơi đäa xác Chúa Jesus tä trên thánh giá xuäng đä trao trä cho thân nhân cäa Chúa là Đäc Mä (Chän thờ 13).

Đä qua các nơi trong Nhà Thờ Mộ Chúa khung cänh đäng đäng vä thiêng liäng väi täng đä cä xäa, ánh nän lung linh huyän äo và tän đä thành tâm cäu nguyän, nhiäu nä tu xúc đäng không ngăn đäc dòng näc mắt khiän tôi nhä äi äi Chúa nói väi các phä nä thành Jerusalem đi theo Ngài trên con đäng khä nän: “Chä khóc thäng tao mà chi, mà hãy khóc thäng cho chúng bây và con cháu chúng bây mà chä!”



Nhäp nhä gia Phùng Khäi Tuän väc thänh giä trän đäng Chäa chäu nän

LäCH Sä NHÀ THỜ Mä CHÚA

Nhà thờ Mẹ Chúa có lịch sử gần 2 ngàn năm và nhà thờ hiện nay là một trong những nhà thờ cổ xưa nhất còn giữ nguyên kiến trúc cách nay gần một ngàn năm.

Tiền khởi vào đầu thế kỷ 2 này đây là đền thờ nữ thần Aphrodite trong huyền thoại Hy Lạp là ngôi đền có sắc đẹp như nữ thần Venus.

Đền thờ hoàng đế Constantine là người mở đầu, vào khoảng năm 326 ông truyền lệnh phá bỏ ngôi đền nữ thần để xây nhà thờ kính nhớ cuộc đời Chúa Jesus. Constantine nhớ mẹ mình là bà Helena để ra trông coi việc xây nhà thờ.

Trong lúc đào móng bà Helena phát hiện được cây thánh giá và ngôi mộ chôn Chúa Jesus mà theo ông Eusebius: “kiểu cách ngôi mộ với những bóng râm rõ ràng đây là mộ chôn Jesus”

Nhà Thờ Mẹ Chúa ở Jerusalem

Tác Giả: Bài: Tránh Háo Tâm / ánh: Phùng Khái Tuán
Thứ Tư,, 26 Tháng 5 Năm 2010 22:39

mác dù có nháng phán bác tá các đáo sĩ thái áy.

Nhà thờ Constantine xây là hai nhà thờ lián nhau trên 2 đáa đáng là đái Golgotha và Mẹ Chúa vái táng đá cáa má đáng cáy ra đát bên cánh má. Vòm mái bên trên đáng hoàn tát vào thá ká thá 4.

Nhà thờ bị háa hoán vào năm 614 khi đáo quân “tián Hái giáo” Persians đáng quyán chá huy cáa vua Khosrau II chiám Jerusalem và ông này đã giá lái đáng cáy thánh giá.

Đán năm 630 vua Heraclius cáa Byzantine đánh bát quân Persians ra khái thành, láy thánh giá và xây lái nhà thờ. Năm 638 quân Hái giáo trá lái ván giáng nguyên khu Thiên Chúa giáo và nhà thờ Mẹ Chúa ván là nhà thờ Thiên Chúa giáo, đán năm 966 các cánh cáa và mái nhà thờ bị cháy vì mát ván nái loán.

Năm 1009 nhà thờ bị phá sáp vì vua Hái lúc đó là Al-Hakim bài xích Thiên Chúa giáo. Thái gian sau đó giáa Al-Hakim và đáng quác Byzantine thá đát đá Constantinople tháng láng đá xây lái nhà thờ Mẹ Chúa, bù lái Hái giáo sá xây lái các đán thờ ở Constantinople.

Tháng thuyát hai bên cháa thành thì năm 1099 quân Tháp Tá Chinh Lán Thá Nhát chiám Jerusalem và há xây lái nhà thờ nháng năm sau đó. Nhà thờ bị cháy và đáng cáy tu bá nhiáu lán, gán đây nhát vào năm 1994 đán 1997 trùng tu mái vòm có tá năm 1870 cũng nhá tân trang lái toàn bá nhà thờ.

VÀI NÉT VỀ ĐáO CHÍNH THáNG

Nhà Thờ Mẹ Chúa cũng nhá háu hát nhà thờ xây đáng trên các thánh tích Thiên Chúa giáo ở Jerusalem đáng thuác quyán cai quán cáa giáo hái Chính Tháng còn đáng gái là Chính Tháng Đông Pháng bao gám Chính Tháng Hy Láp và Chính Tháng Nga. Hián đáo Chính Tháng có khoáng tá 150 đán 350 triáu tán đáng phá bián nhát ở Nga và các nác Đông Âu trong Liên Bang Sô Viát cũ. Táng “Chính Tháng” muán nói lên đó là giáo hái Kitô giáo nguyên tháy xem mình nhá giáo hái “duy nhát, thánh thán, công giáo và tông truyán”. Kitô giáo phát xuát tá đát Do Thái sau ngày Chúa Jesus tán nán và đáng cáy truyán bá sang Tây pháng (Tây Âu) và Đông

pháng (Nga Sá).



Phái đoàn hành háng trác Nhà Thờ M Chúa

Trong thiên niên kỷ (1,000 năm) đáu cáa Kitô giáo, Chính Tháng Đông Pháng và Công giáo La Mã cùng là mát giáo hái, mác dù có mát số khác biát giáa Đông pháng và Tây pháng.

Chính Tháng cháu ánh háng văn hóa Hy Lạp có trung tâm là Constantinople (nay là Istanbul) còn giáo hái La Mã ánh háng văn hoá Latin, trung tâm đát á Roma.

Vào thá kỷ thá 11, các khác biát này đán đán cuác ly giáo giáa Đông và Tây vào năm 1054, phân chia thành Chính Tháng giáo Đông Pháng và Công giáo La Mã. Sự chia hai tôn giáo đán đán cuác thánh chián Tháp Tá Chinh Lán Thá Tá vào năm 1204 quân Tây Âu theo giáo hái La Mã chiám đóng và cáp phá thành Constantinople cáa đá quác Byzantine táo mát mái hiám khách giáa hai tôn giáo cho đán ngày nay.

Năm 2004, Đác Giáo Hoàng John Paul II chính thác xin lái viác tàn phá Constantinople năm 1204 và lái xin lái đác Tháng Phá Bartholomew cháp nhán.

Ngày nay hai giáo phái có vá xích lái gán nhau vì cùng có chung háu hát tín đáu nhá tin Thiên Chúa Ba Ngôi, Đác Mẹ Đáng Trinh, thiên đáng và háa ngác (đáo Chính Tháng không tin Luyán Ngác là nái đán tái nhá trác khi đác lên thiên đáng), tin Ngày Phán Xét Cuái Cùng.

Còn sá khác biát náa là quyán hán cáa Đác Giáo Hoàng, đái vái Chính Tháng quyán này có giái hán. Chác sác Chính Tháng giáo chá có giám mác phái sáng đác thân, còn linh mác và phó tá có thá kát hôn trác khi đác cháu chác.

Vá kián trúc nhà thờ, đáo Chính Tháng xem nhà thờ là biáu táng cáa con thuyán Noah táng cáu nhân loái trong cán Đái Háng Tháy, nay hái thánh cáu con ngái khái bá nhán chìm trong cán lũ cáa nhiáu cám đá. Vì váy háu hát nhà thờ Chính Tháng giáo bình đá đác xây theo hình chá nhát hay hình tháp tá giá.

Vá viác thá tá nhá táng, Chính Tháng cháng lái viác thá các bác táng nên trong nhà thờ không có táng mà chá có tranh ánh đá thá kính và trang trí chung quanh báng đèn dáu hoác nháng ngán nán sáp. Ngoài công đáng chiáu sáng, nán và đèn dáu còn biáu táng cho sá sáng cáa thá gian.